

## ภาษาไทยวันละคำ ....?เบนโล?

นำเสนอเมื่อ : 4 พ.ย. 2552

# ภาษาไทยวันละคำ “เบนโล”

เราได้ยิน ได้รู้จัก “เบนโล” กันมาตั้งแต่เด็กในนามของ “ยาสตรีเบนโล”

ดูจากชื่อก็บอกให้รู้ว่า ยานี้สำหรับผู้หญิงเท่านั้น

ตั้งแต่เล็กจนโตก็เลยไม่รู้ว่า เบนโล เบนสองโล นี่เป็นยาอะไร กินทำไม กินเพื่ออะไร ฯลฯ (แล้วตูจะอยากรู้ไปทำไม???)

จนวันหนึ่ง “เบนโล” ก็เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเมื่อเป็นตัวการทำให้ดาราสาว เจ้าของฉายา “เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง” ทองโตได้..!!

ทุกวันนี้เรายังได้ยินคำนี้เสมอ โดยเฉพาะในข่าวบันเทิง

“... ดาราสาว ข. ประจำวิกใส่ผม ประกาศกร้าวไม่ได้ “เบนโล” ... “

“... หมอกฤษณ์คอนเฟิร์มว่า นักร้องสาว “เสียดี้” “เบนโล” แน่นนอน...”

“เบนโล” กลายเป็นคำแสลง มีความหมายว่า “ท้อง” หรือ “ตั้งครรภ์” ตั้งแต่นั้นมา

คนทั่วไปฟังแล้วคง ยิ้มเล็กๆ ถึงเฉยๆ ในความหมายแสลงของมัน

แต่ผู้ที่ทำให้ “เบนโล” โด่งดังขึ้นมา พอได้ยินคำนี้แล้วจะรู้สึกยังไงมั้งน้อออ... !!!

**ปล. ข้อมูล “ยาสตรีเบนโล” ตาม “วิกิพีเดีย”**

**ยาสตรีเบนโล** เป็น ยาแผนโบราณ จัดจำหน่ายโดย หจก.ฮุยแลนด์ฟาร์มาซี  
ชื่อที่ถูกต้องที่ขึ้นทะเบียนยาไว้กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
(อย.)กระทรวงสาธารณสุข คือ ยาสตรีเบนโล ชนิดน้ำ เลขทะเบียนยาที่ G 107/29

สรรพคุณคือ บำรุงเลือด บำรุงร่างกาย เจริญอาหาร  
แก้ประจำเดือนไม่ปกติและเป็นยาแทนการอยู่ไฟ ขับน้ำคาวปลา ช่วยฟอกโลหิต  
ตำรับยานี้เป็นจัดเป็นยาแผนโบราณที่ไม่ได้เป็นยาสามัญประจำบ้าน  
ดังนั้นจะต้องวางขายในร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

**ลักษณะ** เป็นยาชนิดน้ำ มีส่วนประกอบหลัก คือ แอลกอฮอล์ กับสมุนไพรต่างๆ  
เช่น ดอกคำฝอย แซติ โทวตง น้ำมันสะระแหน่ เป็นต้น

**การออกฤทธิ์** เหมาะสำหรับผู้หญิงที่ประจำเดือนมา ไม่ปกติ เพื่อช่วยบำรุงเลือด  
บำรุงร่างกายได้ มีผลทำให้เจริญอาหารตามไปด้วย  
ตัวยาสมุนไพรมหาเป็นยารสร้อนและมีแอลกอฮอล์ จึงห้ามรับประทานขณะมีไข้  
และขณะตั้งครรภ์ หากขณะตั้งครรภ์รับประทานจะทำให้เกิดการขับเลือด(ขับเลือด คือ  
ปัสสาวะออกมาเป็นก้อนเลือดที่จะพัฒนาเป็นเด็กในครรภ์)

**คำเตือน** หากรับประทานขณะตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งได้

**ยาสตรีเบนโลในข่าว** ยาสตรีเบนโลเคยเป็นข่าวมาแล้ว  
เมื่อมีนักแสดงหญิงคนหนึ่งออกมาแถลงข่าวว่า ตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัว  
เขาใจว่าตัวเองอ่อนแอเนื่องจากรับประทานยาสตรีเบนโล ทั้งๆ  
ที่ตนเองครรภ์แก่จนใกล้คลอดแล้ว และตกเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์จนมีช่วงหนึ่ง คำว่า  
เบนโล กลายเป็นศัพท์แสลง มีความหมายว่า ตั้งครรภ์ เนื่องจากกรณีนี้